

ชื่อเรื่อง	ศึกษาวิเคราะห์การทำพันธกิจอภิบาลผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์คริสตจักรรุ่งเรืองธรรม ภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ผู้จัดทำ	ยุพิน ชัยราชา
หลักสูตร	ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	อาจารย์นันทพร ลัดดากรพันธ์
วันที่อนุมัติผลงาน	30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
จำนวนหน้า	62 หน้า
คำสำคัญ	การทำพันธกิจอภิบาลผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีชื่อเรื่องว่า "ศึกษาวิเคราะห์การทำพันธกิจอภิบาลผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์คริสตจักรรุ่งเรืองธรรม ภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย" มีวัตถุประสงค์ 5 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาเหตุปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการทำพันธกิจอภิบาลผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ในคริสตจักรรุ่งเรืองธรรม 2) เพื่อศึกษากระบวนการในการทำพันธกิจอภิบาลผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ของคริสตจักรรุ่งเรืองธรรม ตั้งแต่ปีค.ศ. 1994 จนถึงค.ศ. 2008 3) เพื่อศึกษาผลของการทำพันธกิจอภิบาลผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ในคริสตจักรรุ่งเรืองธรรม 4) เพื่อนำผลการวิจัยเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางในการทำพันธกิจการอภิบาลแก่คริสตจักรรุ่งเรืองธรรม 5) เพื่อเป็นแนวทางในการทำพันธกิจการอภิบาลแก่คริสตจักร และผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้เขียนได้นำเสนอเกี่ยวกับผลการวิจัยในการศึกษาวิเคราะห์การทำพันธกิจอภิบาลผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์คริสตจักรรุ่งเรืองธรรม โดยแบ่งการศึกษาค้นคว้าวิจัย ออกเป็น 5 บทดังต่อไปนี้

บทที่หนึ่ง บทนำ เป็นการกล่าวถึง ความเป็นมาและความสำคัญที่ศึกษา วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย วิธีการศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ขอบเขตของการศึกษาวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งผู้ศึกษาเคยร่วมพันธกิจการอภิบาลด้านนี้ในคริสตจักร มีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการทำพันธกิจการอภิบาลผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์แก่คริสตจักรต่อไป

บทที่สอง เป็นการกล่าวถึงบริบทเบื้องหลังประวัติศาสตร์การทำพันธกิจอภิบาลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ของคริสตจักรรุ่งเรืองธรรม ในเรื่องประวัติความเป็นมาของคริสตจักรรุ่งเรืองธรรม การทำพันธกิจอภิบาลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ของคริสตจักรรุ่งเรืองธรรม ปี ค.ศ. 1994 – ปี ค.ศ. 2008 และพันธกิจการอภิบาลผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากเอกสารตำราต่าง ๆ พระคัมภีร์ การสอบถาม การสัมภาษณ์และการ Focus Group ทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงในการทำพันธกิจด้านนี้

บทที่สาม วิธีการดำเนินการวิจัย เป็นการกล่าวถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่สี่ เป็นการกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าร้อยละ บัญญัติเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการทำพันธกิจคริสตจักรกับชุมชนในคริสตจักรรุ่งเรืองธรรม กระบวนการในการทำพันธกิจอภิบาลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ของคริสตจักรรุ่งเรืองธรรม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 จนถึงปี ค.ศ. 2008 และผลที่เกิดขึ้นจากการทำพันธกิจคริสตจักรกับชุมชนในคริสตจักรรุ่งเรืองธรรม โดยการพรรณนาวิเคราะห์

บทที่ห้า เป็นการกล่าวถึงการสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับการทำพันธกิจอภิบาลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์คริสตจักรรุ่งเรืองธรรม และข้อเสนอแนะสำหรับการทำพันธกิจการอภิบาลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. เหตุปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการทำพันธกิจอภิบาลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ในคริสตจักรรุ่งเรืองธรรม มาจากปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับบทบาทผู้นำคริสตจักรมีภาระใจในการรับพระเจ้า ปัญหาความรุนแรงของผู้ติดเชื้อเอดส์ภายในคริสตจักร และเป็นการสำแดงความรักของคริสตจักรต่อเพื่อนบ้านออกมาเป็นการกระทำ และปัจจัยภายนอก ที่มาจากความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาเอดส์ในชุมชน ชุมชนรังเกียจผู้ติดเชื้อเอดส์ นโยบายของรัฐที่ให้ชุมชนและสังคมมาทำงานด้านเอดส์เพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอดส์ สมาชิกคริสตจักรมีเครือข่ายในชุมชน ชุมชนมีการแยกหมู่บ้านใหม่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนในการทำพันธกิจอภิบาลผู้ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้น และชุมชนเกิดการยอมรับคริสตจักรและร่วมกิจกรรมภายในคริสตจักรมากขึ้น

2. กระบวนการในการทำพันธกิจอภิบาลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ของคริสตจักรรุ่งเรืองธรรม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 จนถึงปี ค.ศ. 2008 มี 3 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 เป็นการสร้างความเข้าใจในชุมชนในเรื่องโรคเอดส์ โดยผู้นำคริสตจักรเป็นตัวกระตุ้นสร้างความเข้าใจในชุมชนว่าเอดส์สามารถอยู่ร่วมกันได้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการเยี่ยมเยียน การให้คำปรึกษาและการประสานส่งต่อองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วงที่ 2 เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน โดยการให้ชุมชนเปลี่ยนจากการมองปัญหาเอดส์จากปัญหาปัจเจกเป็นปัญหาร่วมที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา และช่วงที่ 3 เป็นการบูรณาการ เป็นสร้างการมีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าร่วมกัน สร้างทีมงานในคริสตจักรขึ้นในการทำพันธกิจโดยยึดพระบัญญัติในเรื่องของความรักคือ "รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง" และสำแดงความรักออกมาเป็นการกระทำเพื่อประกาศเรื่องพระเจ้า

3. ผลของการทำพันธกิจอภิบาลผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ในคริสตจักรรุ่งเรืองธรรม ก่อให้เกิดผลดีต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งต่อผู้ติดเชื้อ เด็ก/เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งในคริสตจักรและในชุมชน ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับการทำพันธกิจอภิบาลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์และศาสนศาสตร์การอภิบาล คือ คริสตจักรควรยึดแบบอย่างการกระทำของพระเยซูคริสต์ ในมัทธิว 11:29 ที่ว่า "จงเอาแอกของเจาแบกไว้แล้วเรียนจากเรา" โดย

3.1 ทำพันธกิจอย่างมีส่วนร่วม โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ

3.2 ทำพันธกิจอย่างมีแผนและเป้าหมาย โดยมีการเตรียมคนและการสร้างคน กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ทำโดยมีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน

3.3 ทำพันธกิจด้วยความเข้าใจและด้วยความรัก ทำตามทีพูด สำแดงความรักออกมาเป็นการกระทำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน และมีความจริงใจในการให้ความช่วยเหลือ

3.4 ทำพันธกิจโดยการเยียวยารักษา ผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ติดเชื้อเด็กกำพร้า หญิงม่ายและคนชรา เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

3.5 ทำพันธกิจแบบบูรณาการ ทั้งด้านจิตใจ จิตวิญญาณ ร่างกาย สังคม บูรณาการทรัพยากร ภายในและภายนอกอย่างเชื่อมประสาน